

## **Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học liên thông ngành Quản trị kinh doanh khóa 7 và 8 Khoa Kinh tế - Quản trị**

Ngày 07/11/2022, thực hiện Kế hoạch số 47/KH- ĐHHD ngày 18/7/2022 Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp/Đồ án tốt nghiệp Đợt 3 năm 2022 của Trường Đại học Hải Dương, Khoa Kinh tế - Quản trị đã long trọng tổ chức Lễ Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (KLTN) cho sinh viên liên thông đại học khóa 7 và 8 ngành Quản trị kinh doanh.



Mở đầu buổi Lễ, TS. Lê Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu khai mạc và gửi lời động viên, chúc mừng tới 20 sinh viên đủ điều kiện để bảo vệ khóa luận. Cô cũng ghi nhận những thành tích học tập, hoạt động phong trào của các em và sự tận tình, nghiêm túc của đội ngũ thầy cô hướng dẫn đã giúp các em hoàn thành KLTN đúng tiến độ.

TS. Lê Nguyệt chỉ đạo các Hội đồng đánh giá KLTN thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, đánh giá công tâm, khách quan và tạo tâm lý thoải mái cho các em hoàn thành tốt bài thuyết trình.

Cuối cùng, Cô gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể thầy cô và các em sinh viên. Chúc buổi Lễ bảo vệ KLTN thành công tốt đẹp.



*TS. Lê Nguyệt, Trưởng khoa Kinh tế - Quản trị phát biểu khai mạc  
tại buổi lễ bảo vệ KLTN*

Tại buổi lễ, sinh viên Đoàn Việt Khương đại diện cho các em sinh viên phát biểu và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Hải Dương, Khoa Kinh tế - Quản trị, Phòng Đào tạo Đại học và Sau đại học cùng toàn thể Quý thầy cô và các đơn vị phòng khoa, trung tâm trong Nhà trường .



*Sinh viên Đoàn Việt Khương, lớp L7.QTKD phát biểu tại buổi lễ*

Các đề tài KLTN đa dạng và phù hợp với chuyên ngành đào tạo như: Quản trị sản xuất, Quản trị chất lượng sản phẩm, Quản trị nhân lực, Văn hóa doanh nghiệp, Quản trị kênh phân phối, Chiến lược marketing, Chiến lược kinh doanh, Quản trị kho vận, Quản trị chi phí, Quản trị hoạt động bán hàng,.... Các đề tài được đánh giá đảm bảo yêu cầu chất lượng theo quy định và có tính thực tiễn cao, được hoàn thành bởi các

sinh viên đã có kinh nghiệm thực tế và hiện đang làm việc tại các vị trí khác nhau trong các doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc của hai Hội đồng đánh giá KLTN, Lễ Bảo vệ KLTN của lớp liên thông đại học ngành Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Quản trị đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

*Một số hình ảnh khác tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp:*









*Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng số 5*





*Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô trong Hội đồng số 6*



*Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm với thầy cô trong hội đồng*





*Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy chủ nhiệm*



*Các em sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng Cô trưởng khoa*

***Tin, bài và ảnh: Lê Nguyệt, Khoa Kinh tế - Quản trị***